

เอกสารข่าวรายปักษ์
โดย สำนักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



bulletin

ปีที่ 1 ฉบับที่ 15
16-30 พ.ย. 57

Forward p.2

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
บทความสู่นานาชาติ

Recent news p.4

‘ลอยกระทง’ 2557

BSRU Spot p.7

สาวงาม มบส.
คว้าตำแหน่งนางงามพมาศ
จาก มรภ. ธนบุรี



Violet Frame

บ้านสมเด็จฯ
พร้อม !!
ค่ายเยาวชนอาเซียนฯ
ย้ำความ
สัมพันธ์แน่นแฟ้น

อ่านต่อหน้า 3 –



โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ บทความสู่นานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสนับสนุนการเผยแพร่บทความสู่นานาชาติระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557 โดย ผศ.ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษกร ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.พนอเหนือ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่องการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษในเอเชียครั้งที่ 5 “The 5th International Conference on Teaching and Learning of the English Language in Asia (TLEiA5)” ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2557 ณ ลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์และภาษาศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์มาเลเซีย (UUM) โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้วย 2 คน ได้แก่ นางสาวพรพรม เข้มตระกูล และนางสาวสุวรรณี ขอบชื่น และมีนักศึกษาร่วมส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมนานาชาติครั้งนี้ด้วยอีกจำนวน 6 ราย

นอกจากนี้คณะเดินทาง ยังได้มีโอกาส

ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ “TLEiA5” เพื่อหารือความเป็นไปได้ในความร่วมมือระหว่าง UUM กับ BSRU ในการจัดประชุมนานาชาติครั้งถัดไป “TLEiA6” ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2559 ที่มะละกา ประเทศมาเลเซีย จากผลการประชุมนี้ทำให้ทางมหาวิทยาลัยทราบถึงแนวทางในการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในการจัดการประชุมนานาชาติในปี 2559

ในวันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 คณะเดินทางได้มีโอกาสเป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการเยี่ยมเยียนคณะครูและนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวนรวม 26 ราย ในโครงการเพิ่มประสบการณ์สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ณ Universiti Utara Malaysia และร่วมพิธีปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 โดย ผศ.ดร.ณัฐณี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกล่าวสุนทรพจน์และขอบคุณมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ

และดูแลคณะครูและนิสิตของทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังว่า UUM และ BSRU จะมีความร่วมมือทางวิชาการกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภารกิจสุดท้ายของคณะเดินทาง คือการเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ (Methods of Teaching English) ทางมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน อาทิ Problem based Learning (PBL), Blending Teaching, Language games เป็นต้น เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย จากการอบรมครั้งนี้พบว่ามหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์นั้นให้ความสำคัญของการเรียนการสอนแบบผสม กล่าวคือมีทั้งการสอนในห้องเรียนและการสอนทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเรื่องเวลาให้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบออนไลน์นี้ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบ คณาจารย์ผู้สอนเพียงแต่ส่งข้อมูลการเรียนการสอนประจำวิชา จึงคิดว่าการใช้ระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ●

▼ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ แลกเปลี่ยนการแสดงและวัฒนธรรมต่างๆ



บ้านสมเด็จฯ พร้อม !! ค่ายเยาวชน อาเซียน ย้ำความสัมพันธ์ แน่นแฟ้น



สำนักวิทยาสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย อ.ดร.สุทิพย์พร ไชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 พฤศจิกายน 2557 โดยมีมหาวิทยาลัย ต่างประเทศทั้ง 8 แห่งในเครือข่ายอาเซียนเข้าร่วม ได้แก่

1. University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย
2. University Mahasaraswati DENPASAR (UNMAS) ประเทศอินโดนีเซีย
3. National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. University of Social Sciences and Humanities Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5. Phnom Penh International University ราชอาณาจักรกัมพูชา
6. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
7. Nayang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
8. Guangxi University for Nationalities of the People's Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตัวแทนแต่ละประเทศนั้นประกอบไปด้วย อาจารย์ 1 คน และนิสิต 5 คน มาร่วมทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิมตลอดระยะเวลา 10 วันทั้งนี้ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ทัศนศึกษาออกสถานที่ โดยมีนิสิตของ

มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการได้อย่างครบครันที่สุด

ในฐานะที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการใหญ่อีกหนึ่งโครงการ จึงพลาดไม่ได้ที่จะร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักวิทยาสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อ.ดร.สุทิพย์พร ไชติรัตนศักดิ์

ที่มาของโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน

ค่ายเยาวชนอาเซียนมีประวัติสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้บุกเบิกเกี่ยวกับเรื่องประเทศเพื่อนบ้านในเครือข่ายอาเซียนมาเกือบ 10 ปีตั้งแต่สมัยอธิการบดี รศ.ดร.สุพล วุฒิสเสน จนถึงปัจจุบัน เริ่มจากค่อยเป็นค่อยไป กิจกรรมส่งนิสิตไปเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน และเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนเป็นประจำทุกปี ทางสำนักฯ ก็ได้ระดมความคิด ทั้งรองผู้อำนวยการ อาจารย์ขวัญภา วัฒนรัตน์ อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิฑูร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเพื่อสานต่อสิ่งที่เราเคยทำมา เรามีพื้นฐานเครือข่ายเพื่อนบ้านเหนียวแน่น และอยากทำโครงการที่ใหญ่กว่าเดิม จึงเป็นที่มาของโครงการนี้

ปัญหาพร้อมกับความท้าทายเสมอ

ทางสำนักฯ ตัดสินใจดำเนินโครงการและทำเรื่องของงบประมาณในปี 2558 และก็ได้รับ แต่รัฐบาลปีนี้ให้ใช้งบประมาณประมาณ 80% ให้ทันในไตรมาสแรก คือภายในเดือนพฤศจิกายน ตัวเองนอนไม่หลับไป 3 วัน เพราะตามแผนกำหนดการเดิมของเราคือตั้งใจจะจัดโครงการระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่นิสิตเรียนร่วมเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ทุกอย่างดูเหมือนจะมีปัญหา เพราะมันกระทันหัน แต่สุดท้าย ก็ตัดสินใจว่าจะทำ จึงเดินหน้า วางแผนระดมความคิด ออกมาเป็นโครงการอย่างที่ทุกคนเห็น

กิจกรรมต่างๆในโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน

ทางสำนักฯ โชคดีที่มีหลายๆส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาร่วมมือให้ความช่วยเหลือสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งแต่การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ได้สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศมาเป็นผู้ดำเนินการ และจะมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยแบบเป็นฐาน ได้แก่ แพทย์แผนไทย จาก

(อ่านต่อหน้า 6)

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

▼ นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมโครงการใน
รายวิชาการสัมมนา



นิสิต รปศ. ปลุกฝังจิตอาสา

ตลอดเดือนตุลาคม 2557 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ และให้นิสิตได้มีประสบการณ์จากการเรียนนอกชั้นเรียนและสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ จึงได้มอบหมายให้นิสิตดำเนินการจัดโครงการบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา และนิสิตได้มีการจัดทำโครงการขึ้นหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการแต่งแต้มสีสันปันความสุขให้น้อง โครงการสร้างความสุขใจให้คนพิการทางสายตา โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ป่าชายเลนศาลพันท้ายนรสิงห์) เป็นต้น •

▼ คณาจารย์และคณะทำงาน MICE ในกิจกรรม "Come on ตะลอน MICE Live in the Nature"



Come on ตะลอน MICE Live in the Nature

นิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม "Come on ตะลอน MICE Live in the Nature" ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ในเวลา 09.00 -17.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงานดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด Live in the Nature ประดับประดาด้วยอุปกรณ์จากธรรมชาติต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเสมือนได้กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง พบกับการแสดงและการออกบูทตลอดทั้งวันจากบริษัททัวร์ต่างๆ อาทิ Impress Travel Harmony Tour น่านฟ้า ทราเวล และอื่นๆ การออกฐานจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด อาหารพื้นเมืองทั่วไป และแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์ปุ้ย ดวงพร พงษ์ผาสุก และ อาจารย์ณัฐเดช เดชปัญญา อาจารย์จากสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง มาร่วมขับร้องเพลงให้ทุกท่านได้รับฟัง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว •

▼ เด็กหญิงอรุณา แนบสัญเทียะ รางวัลชนะเลิศการประกวด
หนูน้อยนพมาศ จากโรงเรียนวัดนางนอง



'ลอยกระทง' 2557

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2557 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมี ผศ.พิษณุ บางเขี้ยว รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 เรื่องการประกวดประกอบเพลงปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประดิษฐ์กระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมการประกวดการแสดงประกอบเพลงปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทง และกิจกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียนมัธยมสาธิต ประเพณีลอยกระทงจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีของไทย และผลประกวดการแข่งขันแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง 4 ระดับ

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม สุวรรณาราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดเสม็ดตา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5
ทานสัมฤทธิ์ (ทีม 1)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม สุวรรณาราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดเสม็ดตา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5
ทานสัมฤทธิ์ (ทีม 1)

▼ ผศ.พิษณุ บางเขี้ยว รองอธิการบดี
ประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2557





ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นิสิตสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นิสิตสาขาวิชาภาษา
อังกฤษ คณะครุศาสตร์

**การประกวดการแสดงประกอบเพลงปลุกใจ ของ
หลวงวิจิตรวาทการ ระดับอุดมศึกษา (ประเภททีม
8-10 คน)**

รางวัลชนะเลิศ นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์
ศึกษา คณะครุศาสตร์

การประกวดหุ่นน้อยนพมาศ

อายุระหว่าง 7-9 ปี มีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 17 คน
ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงจรรยา แนบสัตย์เหิยะ
ร.ร.อนุบาลวัดนางนอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

1. เด็กหญิงขวัญข้าว กังวาทศิลป์ ร.ร.ประถมนสาริต
มบส.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

2. เด็กหญิงจิตภา อินทรโชติ ร.ร.ประถมนสาริต มบส.
รางวัลขวัญใจหุ่นน้อยนพมาศ

เด็กหญิงภริตศุภา สุวรรณโณ ร.ร.กสิณธรเซนต์
ปีเตอร์ •



สาขาวิชาการโฆษณา จัดสัมมนา แบบไม่กั๊ก เคล็ด(ไม่)ลับเบื้องหลังหนังใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ สาขาสัมมนาการโฆษณา จัดสัมมนา
เคล็ด (ไม่) ลับเบื้องหลังหนังใหญ่ ปล่อยหมดแม่ก๊ กลัดลับที่จะไม่ลับอีกต่อไป โดยมี
นายณัฐดนัย กาญจนบวร ประธานจัดโครงการสัมมนาเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ
อาจารย์พรธนา พูนพิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร คุณอชิร นกเทศ ผู้กำกับศิลป์ยอดเยี่ยมมา
ให้ความรู้ บอกเล่าถึงประสบการณ์ด้านการทำงานและผลงานต่างๆ อาทิ ไข่ไล่, ห่อแฉั่วแตกภาค
2-4, ม.6/5 ปากหมาห้าผี ฯ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามในสิ่งที่ตนเองสนใจอีก
ด้วย ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก •

▼ บรรยายการอบรมเทคนิคเรียลไทม์ พีซีอาร์



เทคนิคเรียลไทม์ พีซีอาร์

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับ บริษัท ซีระเทคดิง จำกัด ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค
เรียลไทม์ พีซีอาร์” (Real time PCR techniques) ให้แก่นิสิต นักศึกษา และบุคลากรภายนอกที่สนใจ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ อาคาร 9 ชั้น 5 •

(ต่อจากหน้า 3)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สอนการทำลูก
ประคบสมุนไพร ขนมไทย งานประดิษฐ์ใบตอง
จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์ไทย
และดนตรีไทย จากสาขาวิชานาฏศิลป์และ
สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ และภาษา
ไทย จากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เป็นต้น ต้องขอขอบคุณทุกสาขาวิชา ที่ร่วม
กันทำหน้าที่เจ้าภาพในงานนี้กันอย่างแข็งขัน

ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ

ตอนนี้ 80% รอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางมา และสิ่งที่ทางเราจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า นั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะถือว่าครบ 100%

ค่ายเยาวชนอาเซียนฯ เรียนรู้เขา เรียนรู้เรา

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เดินทางมา
แต่ละประเทศ ประกอบไปด้วยนักศึกษา 5
คน และครูผู้ติดตามอีก 1 คน มีการจัดแบ่ง
ออกเป็น 6 กลุ่ม ครอบคลุมประเทศกัน เพื่อให้ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะมีตัวแทน
นิสิตจากมหาวิทยาลัยเราเข้าไปอยู่ในทีม เพื่อ
ช่วยเป็นที่เลี้ยง เราจะพาไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้สถานที่ประวัติศาสตร์
สำคัญของไทยไปตามทาง เพื่อเดินทางไป
จัดชุมนุมทรรคการของประเทศตนเองขึ้นทั้ง 8
ประเทศ และนำนิสิตของมหาวิทยาลัยเราอีก
จำนวนหนึ่งประมาณ 40 คน จากรายวิชาภาษา
เพื่อนบ้านจำนวนหนึ่ง ไปเรียนรู้ชุมชนประเทศ
เพื่อนบ้านที่ได้จัดเตรียมไว้ ถือว่าเป็นการ
บูรณาการการเรียนการสอนอีกรูปแบบ ที่เรา
จะสามารถดึงศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ และให้นิสิตของเรา
ได้มีส่วนร่วมและได้รับความรู้กลับมา

ครุร่วมเสวนา บทบาทสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมสู่ ASEAN

สำหรับครุจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วม
เดินทางติดตามมา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 จะมีการจัดประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ
“บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา เปิดประตูสู่อาเซียน”
ครุทุกคนจะได้ขึ้นมาเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหัวข้อ บทบาทของสถานศึกษาใน
การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็น
ภาษาอังกฤษ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เชิญวิทยากรพิเศษ
ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา

มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทน ณ หอประชุมอาคาร
1 ชั้น 4 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

ความคาดหวังที่มีกับค่ายเยาวชนอาเซียนฯ

ทางสำนักมีความคาดหวัง อยากให้ผล
ตอบรับออกมาดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
สุข สนุกสนานและได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์
กลับประเทศ เราตั้งใจคัดสรรกิจกรรมทั้ง 10
วัน อย่างเต็มที่ และค่ายเยาวชนอาเซียน
ครั้งนี้ ทางเราที่เป็นเจ้าภาพอยากแสดง
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
ให้ประเทศเพื่อนบ้านได้รับรู้ ถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนอธิการบดี แต่จุดยืนยังคงเหมือนเดิม
และเป็นการสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อ
กันมาโดยตลอด

ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ความประทับใจที่มีต่อกัน

มีหลายประเทศที่สร้างความประทับใจ
ให้ทางมหาวิทยาลัยเราตั้งแต่โครงการเรียน
ร่วมฯ ไม่ว่าจะเป็น**บรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์**
หรือประเทศอื่นๆ ก็สร้างความประทับใจที่
แตกต่างกันออกไป และหากถามว่าทำไม
ประเทศเพื่อนบ้านถึงมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับ
เรามาโดยตลอด อาจคงเป็นเพราะว่า บ้าน
สมเด็จฯนั้นดำเนินทุกโครงการโดยเน้นหลัก
มนุษยชน ผู้ให้ยอมเป็นที่รักของผู้อื่น ทางเรา
มักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงิน เราจะนำ
ค่าใช้จ่ายต่างๆเตรียมไว้ให้ก่อนเสมอ และ
สร้างความประทับใจให้เพื่อนบ้านตลอดมา

แผนการการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์ในอนาคต

ปัจจุบันถือว่าสำนักวิเทศสัมพันธ์ดำเนิน
โครงการต่างๆมาได้ดีโดยตลอด ความสัมพันธ์
ที่ดีต่อประเทศและมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน
ทำให้เรามักจะคิดโครงการใหญ่ต่อยอดไว้
เสมอ โครงการต่อไปที่คิดกันไว้คือการส่งนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยเรา ไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างแน่นอน

แรงบันดาลใจที่ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

หลายเสียงที่ประชาคมบ้านสมเด็จฯเองไม่
เห็นด้วยกับกิจกรรมเช่นนี้ คิดว่าเป็นเรื่องสิ้น
เปลืองงบประมาณ หลายคำพูดเคยบั่นทอน

จิตใจ แต่ไม่ได้ทำให้ล้มเลิกความตั้งใจแม้แต่น้อย มีนิสิตหลายคนที่เดินทางไปเรียนร่วมฯ
แล้วได้ประสบการณ์ มิตรภาพใหม่ๆกลับมา
เคยมีลูกศิษย์บางคนที่สังเกตเห็นช่องทางการทำ
ธุรกิจในประเทศลาว จนทำให้เรารู้สึกตื่นต้น
และคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์แก่
นิสิต ไม่มากก็น้อย ให้เขาไปเปิดโลกกว้างที่
เค้าไม่เคยได้เห็น ให้เค้าคิดอะไรได้กว้างไกล
กว่าเดิม และเรียนรู้ประสบการณ์จริงมากกว่า
แค่ในตำรา

ภาษาเพื่อนบ้าน จะมีบทบาทมากขึ้นในปี 2558

ในปีหน้าหากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ นิสิต
นักศึกษาจะเข้าใจว่าภาษาเพื่อนบ้านสำคัญ
เช่นไร จุดอ่อนของเด็กไทยคือไม่ค่อยมี
ใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยากฝากถึงเด็กไทยทุกคน
ให้ตระหนักเรื่องนี้มากขึ้น เริ่มจากอันดับ
แรก เลิกดูถูกประเทศเพื่อนบ้าน ปรับ
เปลี่ยนความคิดตรงนี้ใหม่ หันมาอยาก
เรียนภาษาลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
จะรู้ว่ามีได้เปรียบอย่างไร มหาวิทยาลัยมีหน้า
ที่ส่งเสริมให้เท่าที่จะทำได้ เพียงให้
ทุกคนเปิดใจรับ อยากให้ทุกคนสามารถพูด
และสื่อสารได้ ก็ทำให้เราอยู่ในประชาคม
ASEAN ได้อย่างภาคภูมิใจ •



สาวงาม มบส.

คว่าตำแหน่งนางนพมาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

BSRU Bulletin ฉบับนี้ เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลประเพณีลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สิ่งซึ่งคนไทยนิยมปฏิบัติกันสืบมาคือการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและการประกวดนางนพมาศ จึงพลาดไม่ได้ที่จะนำสาวงามได้รับตำแหน่งนางนพมาศมาให้ทุกคนรู้จัก แต่นางนพมาศคนนี้ไม่ธรรมดา เพราะเธอเป็นนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา **นางสาวมนัสนันท์ ภูบรม** หรือน้องแป้ง สาวงามเมืองหนองคาย ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงเข้าร่วมประกวดนางนพมาศจากมหาวิทยาลัยบ้านใกล้เรือนเคียง ในงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง” จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ นางนพมาศประจำปี 2557 กลับมาฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้วยส่วนสูง 175 เซนติเมตร ทำให้เวลาน้องแป้งอยู่บนเวทีแล้วโดดเด่นเป็นสง่า เธอให้ความเห็นว่า สนใจการประกวดนางนพมาศมานาน ปีนี้จึงหะวะและโอกาสที่เหมาะสมจึงอยากเข้าประกวด เลยลองหาการประกวดตามที่ต่างๆ ปีนี้ที่มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จฯมีแต่การประกวดหนูน้อยนพมาศ และเจอข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการรับสมัครบุคคลภายนอกจึงลองสมัครและได้รับรางวัลชนะเลิศมา ซึ่งก็เกินกว่าที่คาดหมายไว้ เพราะว่าตนเองไม่เคยมีประสบการณ์เข้าประกวด ก่อนที่จะประกวดครั้งนี้ได้เตรียมตัวมากขึ้นในเรื่องของการออกกกำลังกายเตรียมความพร้อม

สิ่งที่ชนะใจกรรมการ คาดคิดว่าคงเป็นการตอบคำถาม กรรมการได้ถามว่า “คุณอยากลอยอะไรไปกับกระทง” ซึ่งตนเองได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง อยากรณรงค์ให้ทุกคนอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ไว้ให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และสิ่งที่ตนอยากลอยไปพร้อมกับกระทงนั้นคือความไม่สามัคคีของคนในประเทศไทย เนื่องด้วยสถานการณ์เหตุบ้านเหตุเมือง ทำให้ความปรองดองของคนในประเทศหายไป อยากลอยสิ่งที่ทำให้คนเราไม่มีความ

สุขนั้นไปพร้อมกับกระทง และอย่าลืมเจตนาที่แท้จริงของวันลอยกระทงนั้นคือการขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้ใช้น้ำมาตลอดทั้งปีด้วย

สิ่งที่ประทับใจจากการเข้าประกวดในครั้งนี้คือ เจ้าภาพการจัดงานและการต้อนรับของทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้เข้าประกวดและพูดคุยสร้างความคุ้นเคย เพื่อลดความตื่นเต้นของผู้เข้าประกวด ซึ่งถือว่าเป็นมิตรภาพที่น้องแป้งประทับใจจากการประกวดครั้งนี้

และเธออยากจะฝากถึงพี่น้องชาวไทยไว้ว่า อยากให้ประชาชนทุกคนอนุรักษ์ประเพณีไทยไม่ว่าจะเป็นประเพณีใดก็ตาม ในต่างจังหวัดแต่ละท้องถิ่นจะมีประเพณีของตนเองซึ่งแตกต่างกันออกไป สิ่งที่ทุกคนทำได้คือให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีนั้นๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และในเทศกาลลอยกระทงอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำ นำเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ออกมาลอยกระทงก็ควรคำนึงถึงขยะที่เกิดจากกระทงของเราลอยออกไป เพราะฉะนั้นหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งกระทงจะดีกว่า เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้อากาศการขอขมาพระแม่คงคา กลายเป็นการทำลายแม่น้ำมากขึ้นไปอีก

สำหรับนางนพมาศมีประวัติมายาวนาน เป็นธิดาของ พระศรีมหาโพธิ์ กับนางเวรตี เกิดในรัชกาลพญาเลอไท กษัตริย์ที่ 4 แห่งราชวงศ์พระร่วง มีรูปลักษณะคุณสมบัติทั้งงดงาม ได้รับการอบรมจากบิดามารดาและมีความรู้รอบด้าน การประกวดนางนพมาศนั้นจึงเปรียบเสมือนการประกวดหญิงสาวที่มีความงามทั้งกาย วาจา

▼ บรรยากาศการเรียนการประกวดนางนพมาศ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี



▲ นางสาวมนัสนันท์ ภูบรม น้องแป้ง นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์

ใจ และเป็นตัวแทนของกุลสตรี แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้คนที่ไปมากยิ่งขึ้น •

ที่มา : ประวัตินางนพมาศ หญิงสาวผู้สวยงามในวันลอยกระทง
<http://scoop.mthai.com/scoop/5502.html>

▼ นางสาวมนัสนันท์ ภูบรม ในวันประกวดนางนพมาศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี



Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ดูลิเกไทย...และ เข้าใจ SEX

เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 สาขาวิชา
ไม่นาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการผลิตสื่อและนำเสนอ
การแสดงลิเก ในหัวข้อ “ลิเกร่วมสมัย วัยรุ่น
ไทย...เข้าใจ SEX” โดยมีรักษาราชการแทน
อธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็น
ประธานเปิดงาน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ได้แก่ การบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.จันทร์
วิภา ดิลกสัมพันธ์ เรื่อง “วัยรุ่นไทย...
เข้าใจ SEX” และการแสดงลิเกเรื่อง

“รักน้อง...ท้องไม่รับ” จากนิสิตสาขาวิชา
นาฏยศิลป์ ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การแสดงลิเกเรื่อง “รักน้อง...ท้องไม่รับ”
เป็นชุดการแสดงที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตนักศึกษา สังคมวัยรุ่นที่มีแฟนหรือมีความ
รัก เตือนสติเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตั้งครรภ์
ในวัยเรียน การแสดงสอดแทรกมุกตลกและ
เรียกเสียงหัวเราะให้คนดูตลอดงาน โดยมี
ผศ.โดม สว่างอารมณ์ อาจารย์ประจำสาขา
วิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ แยกพิเศษร่วม
แสดงลิเกในครั้งนี้ และบรรเลงเพลงวงดนตรีปี่
พาทย์โดย สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิณ ประธาน
สาขาวิชานาฏยศิลป์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การ
จัดโครงการครั้งนี้ว่า “ต้องการนำศิลปะการ
แสดงของประเทศไทยมาบูรณาการให้ความรู้
โดยได้พิจารณาถึงปัญหาอบตัวของนักศึกษา
สมัยนี้ เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นโอกาสที่ดีที่จะ
บูรณาการความรู้นอกศาสตร์ผสมผสานกับ
ความรู้สาขาวิชานาฏยศิลป์ ศาสตร์ในการ
แสดง น่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาเรื่องนี้มากขึ้น
และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักอนามัยการ
เจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ให้ข้อมูลเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุน
โครงการ และนำตุ๊กตางานอนามัยมาแจก และหลัง
จากการแสดง ทางสาขาวิชานาฏยศิลป์
จะนำการบันทึกเทปการแสดงลิเก แจกจ่ายไป
ยังชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นสื่อให้
ความรู้ตามวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้” •



◀ การแสดงลิเกร่วมสมัยจากนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ ซึ่งมี
ผศ.โดม สว่างอารมณ์ ร่วมเป็นแขกพิเศษในการแสดง

สาขาวิชาธุรกิจอิสลามฯ เสริมทักษะ ต้อนรับ ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 สาขาวิชา
ไม่ธุรกิจอิสลามศึกษา ได้จัด โครงการอบรม
เสริมทักษะการวิจัยด้านธุรกิจอิสลาม
ต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
กิจกรรมเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการวิจัย
เทคนิคการทำวิจัย เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนางานด้าน
ต่างๆของประเทศทุกด้าน ในการเตรียมความพร้อม
เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
สู่การวิจัย การพัฒนาสังคม ชุมชน องค์กร

หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ ณ ห้องประชุม เขาโทริเวอริว รีสอร์ท
อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรีโดยได้รับเกียรติจาก
ดร.อาบิติน วันขวัญ มาบรรยายพิเศษเรื่อง
“เทคนิคและกระบวนการวิจัยด้านธุรกิจ
อิสลามในกระแสประชาคมเศรษฐกิจ” และ
ร่วมกันเสวนาเรื่อง “ธุรกิจฮาลาล : โจทย์วิจัย
ด้านธุรกิจอิสลาม” โดย ดร.อาบิติน วันขวัญ
และคณาจารย์สาขาธุรกิจอิสลามศึกษา โดยมี
นิสิตทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคล
ภายนอกร่วมฟังการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยน

▼ บรรยายภาคโครงการอบรมเสริมทักษะการวิจัยด้านธุรกิจ
อิสลามฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี



เปลี่ยนความคิดเห็น โดยนิสิตรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่า
นำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงมา
ถ่ายทอดให้รุ่นน้องที่เป็นนิสิตปัจจุบันฟัง และให้
แง่คิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจฮาลาลที่จะก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตในแง่มุม
ต่างๆ โดยมีมุมมองจากการปฏิบัติจริง และการ
แก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจริงๆ จากโลก
ปัจจุบัน •

Short News

เปิดประตูสู่การเป็นผู้ประกาศข่าว



เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตสระบุรี) ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ จัดโครงการ “เปิดประตูสู่การเป็นผู้ประกาศข่าว” ณ อาคาร 7 ชั้น 5 โดยมี **คุณชลธิชา รอดกันภัย** ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 และ **คุณประวิณมัย บ่ายคล้อย** ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 มาร่วมพูดคุยเสวนาถึงเรื่องราวการเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ และเส้นทางการทำงานกว่าจะเป็นทุกวันนี้ โดยมี **อาจารย์พรธมา พูนพิน** รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

หัวใจหลักของสายอาชีพผู้ประกาศข่าวจากมุมมองของวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือการสื่อสาร การฟังและการจับประเด็นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการส่งสารต่อถึงผู้อื่น การทันต่อข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง คุณประวิณมัย ให้คำแนะนำของอาชีพผู้ประกาศข่าวว่าเปรียบเสมือนพนักงานเสิร์ฟอาหาร ถึงแม้ว่าพ่อครัวจะปรุงแต่งอาหารอร่อยแค่ไหน แต่ถ้าคนเสิร์ฟไม่ดี อาจจะทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจ ด้านคุณชลธิชา กล่าวว่า ผู้ประกาศข่าวเปรียบเสมือน พระเอกหรือ นางเอก ของละคร เราไม่จำเป็นต้องสวยหรือหล่อ แต่ต้องมีความพิเศษในตัวเอง มีบุคลิกภาพที่ดี จึงจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ประกาศข่าวได้

ทั้งนี้วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้ฝากถึงนิสิตในฐานะที่เป็นผู้รับสารในยุคสมัยที่โซเชียลมีเดีย เข้ามามีอิทธิพลต่อข่าวมากยิ่งขึ้น ทำให้ข่าวแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วและอาจทำให้บิดเบือนความจริงอยากฝากให้ทุกคน “Think before your post and share” คิดก่อนโพสต์หรือแชร์ในช่องทางการสื่อสารของตัวเอง อาทิ Facebook Line หรืออื่นๆ และให้นิสิตรีบค้นหาแนวทางของตัวเองให้พบ เพื่อต่อยอดทางสายอาชีพแล้วมุ่งเน้นไปที่สิ่งๆนั้น เรียนรู้ทักษะ และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจบไปทำงานในวงการข่าวได้ในอนาคตอย่างมีคุณภาพ •

▼ บรรยายการอบรมโครงการ “เปิดประตูสู่การเป็นผู้ประกาศข่าว” จัดโดย สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทยาเขตสระบุรี) ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



Up Next

มบส.เชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิต สรวางจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 *สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับ 1 กิจกรรม •

โครงการสายเสียงในงานโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “โครงการสายเสียงในงานโฆษณาและธุรกิจบันเทิง” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน ตั้งแต่ เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เต็มอิ่มกับความรู้และความบันเทิงจากศิลปินนักร้อง นักแสดง ผู้ผลิตงานเพลง นักแต่งเพลง พิธีกร นักพากย์ บุคคลเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆศิลปิน อาทิ

- คุณโก้ Koh MrSaxman จากค่าย Chillin' Groove Record
- สงกรานต์, KENG Tachaya, Suay Sarocha และ กบ วีรศักดิ์ จากค่ายไอแอม (I Am)
- King Pichet (Universal Music Thailand)
- Krit Kornkawat (AF8).
- Nok Kpn Phrimaphaa แชมป์เคพีเอน2009
- รายการThe Voice เสียงจริงตัวจริง ซีซั่น1 (เพลง พิชญยุทธ, ดี เดอะวอยซ์, จังโก้&เค็ยง, แต้ก และ อาจารย์ดวงพร พงศ์มาสุก) ที่จะมาเปิดคลินิกเสียงกับคุณอย่างใกล้ชิดในช่วงเช้า ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตพิเศษสุดๆในช่วงบ่าย ห้ามพลาด ถ้าคุณรักในสายเสียงทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นที่นี่ ที่เดียว วันเดียวเต็มๆ

ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ

300฿ สำหรับบุคคลภายนอก
100฿ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมัครได้ที่สำนักงานและที่อาคาร 7 ตึกคณะวิทยาการจัดการ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 พ.ย. 57 หรือทาง Inbox ใน Facebook Duangpon Pongphasuk, AJ'Keng Manussawee, A Pim Thaip-itak •

ผังดนตรีในสวน รับลมหนาว

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวน ประจำปี 2557 ณ สวนสันติชัยปราการ (ท่าพระอาทิตย์) ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 โดย วง BSRU Jazz Band วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 และวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 โดยวง BSRU Wind Orchestra เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย •

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Asean กับอนาคตของประเทศไทย”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Asean กับ อนาคตของประเทศไทย”

วิทยากรโดย นางสาวภาสพร สังขสุบรรณ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร 27 ชั้น 16 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.30 น. •

Announcement

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ให้แก่นิสิต - นักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2556 และได้กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมไว้แล้ว บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานาน สำนักส่งเสริมฯ จึงดำเนินการติดตามการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังนั้นเพื่อคงสภาพสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงมี จึงขอให้ นิสิต-นักศึกษา มาติดต่อเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้น ภายในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 โดย

1. นิสิต - นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2549-2554 ติดต่อคุณ อรวรรณ หงษ์ประชา ที่สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 5 ชั้น 2
2. นิสิต - นักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปี 2555-2556 ติดต่อชำระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1

เมื่อ นิสิต - นักศึกษา ได้ชำระเสร็จสิ้นแล้ว (ตามข้อ 1 หรือ 2) กรุณานำสำเนาใบเสร็จมาติดต่อกับ งานสารสนเทศ IT สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 5 ชั้น 2

ประกาศรับบทความทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์" ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) การส่งบทความ

ส่งบทความเป็นไฟล์ Word และ Pdf ได้ 2 ช่องทาง

1. E-mail : adsci57@yahoo.com
2. กองบรรณาธิการวารสาร : ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิมมย์ (อาคาร 9 ห้อง 913) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิมมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1906-9326 •

คณะครุศาสตร์ มส. เปิดรับบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ทางด้านการบริหารการศึกษาคุณลักษณ์บัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ศิลปวัฒนธรรม จากนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำวารสารครุศาสตร์ประจำปี

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารบทความเพื่อรับพิจารณาถึงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ที่

<http://edu.bsru.ac.th/edujournal/>

E-mail : edubsru@gmail.com

และทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 5060 •

การอบรมพัฒนาบุคลากรของนักประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Bom to be PR ครั้งที่ 2

หัวข้อ "การอบรมพัฒนาบุคลากรของนักประชาสัมพันธ์"

พบกับวิทยากรจาก บริษัท เมคอัพเทคโนโลยีคอนเทนต์เนชั่นแนล จำกัด (MTI) จะมาสอนเทคนิคการแต่งหน้า เนรมิตให้คุณเป็นคนใหม่ได้ตั้งใจ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 4 เปิดรับสมัครแค่ 2 รอบ รอบละ 40 คนเท่านั้น

สมัครด่วน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

และทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1011 หรือ 1115

(สามารถเข้าร่วมอบรมได้ทุกเพศ) •

BSRU bulletin

เอกสารข่าวรายปักษ์ จัดพิมพ์โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา วางแผนทุกวันที่ 1 และ 16 **BSRU Bulletin** เอกสารข่าว, ตั้งชื่อตามสิ่งพิมพ์ **The Bulletin** ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ข่าวในประวัติศาสตร์วงการสิ่งพิมพ์ ก่อตั้งขึ้นโดยสองนักวารสารศาสตร์คนสำคัญ คือ **J.F. Archibald** และ **John Haynes** ตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับแรกเมื่อ 31 มกราคม 1880 ในยุคนั้น The Bulletin มีบทบาทสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในฐานะสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าวสารและงานเขียนต่างๆ ปัจจุบันนิตยสารฉบับนี้ยังคงออกเผยแพร่ใน Australia ทุกสัปดาห์ ในฐานะ newsmagazine โดย Australian Consolidated Press มี John Lehmann เป็นบรรณาธิการบริหาร •

คณะทำงาน **BSRU bulletin**

บรรณาธิการข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย

กองบรรณาธิการ : อาจารย์ปรีชาภรณ์ สืบสวัสดิ์ น.ส.สนิสา นนทวรรณ น.ส.บุษบง ชูเพียร น.ส.นักสนันท์ สุวรรณวงศ์ นางสาวหนึ่งริดา ศิริเชษฐมาศ และคณะกรรมการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ บรรณาธิการฝ่ายออกแบบ : อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิ์วัฒน์ // ถ่ายภาพ : นายอนุวัฒน์ นาชัยพล

การส่งข่าวเพื่อลงตีพิมพ์

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งข่าวสาร / ข้อเขียน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ส่งข้อมูลและภาพประกอบข่าว ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ■ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 11 โทร. 1115 และ 1011 ■ กล่องข้อความ BSRU NEWS facebook Fanpage และ ■ e mail : prinfo@bsru.ac.th



ช่องทางการรับ BSRU Bulletin

ฉบับสิ่งพิมพ์ รับผิดชอบ อาคาร 6 ชั้น 1 // สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 // สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 // สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 // สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 // สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

ฉบับ pdf file สำหรับระบบ android และ iOS

www.bsru.ac.th/th/downloads.html

ฉบับ e-book www.issuu.com/prinfo